



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043-754416 , 1757

ที่ ศธ 0530.1(9)/ว 0๗๐

วันที่ ๘ มกราคม 2561

เรื่อง ขอให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2” ครั้งที่ 2

เรียน รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี / คณบดี / ผู้อำนวยการกอง - สถาบัน - สำนัก - ศูนย์ / ผู้จัดการ

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ปีที่ 2 ขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนานักวิจัยสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ ที่สามารถทำงานวิจัยที่มี คุณภาพและมาตรฐาน และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบการขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอให้บุคลากรในหน่วยงานท่านเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่ (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการดังเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

กำหนดการ

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2” ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมใหม่ (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา 16.00 น. – 16.15 น. ลงทะเบียน

เวลา 16.15 น. – 16.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

เวลา 16.30 น. – 18.30 น. บรรยายหัวข้อ

- การเขียนข้อเสนอโครงการที่มีประสิทธิภาพและได้รับการจัดสรรทุน

- การเลือกเครื่องมือและการใช้เครื่องมือในการทำงานวิจัย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ เนืองเฉลิม

เวลา 18.30 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 2

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
1	นางนุชนารถ แจ็กมา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง
2	นางสาวขวัญสิริ เนื่องมหา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง
3	นางสาวธัญญารัตน์ ชอบการ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง
4	นายเกียรติศักดิ์ มาบุญธรรม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง
5	นายไสว แก้วดวงศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง
6	นางสาวจินตหรา แสงทะรา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง
7	นางสาวณภัทร พรจำศีล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง (งานการประชุม)
8	นายสรเดช บำรุง	นิติกร ปฏิบัติการ	กองกลาง (งานการประชุม)
9	นางวออัจฉรา หล้าบ้านโพ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองกลาง (งานการประชุม)
10	นายนพพงษ์ ศรีอาจ	นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ (ฟาร์ม)
11	นายวรทัศน์ เสนาราชกูร์	นักวิชาการสัตวบาล ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ (ฟาร์ม)
12	นางนริศรา ปัจฉิม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ
13	นายภาณุวรรณ จันทาญ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ (ศูนย์ความเป็นเลิศทาง นวัตกรรมใหม่)
14	นางสุวัฒน์ พรหมมา	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ (ศูนย์ความเป็นเลิศทาง นวัตกรรมใหม่)
15	นายธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์	นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ (ศูนย์เครื่องมือกลาง)
16	นายพนมกร เวชกามา	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ
17	นางสาวปรมาภรณ์ บุตรมารศรี	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ
18	นางสาวอัญญาพร พรหมเมตตา	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการ วิชาการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
19	นางสาวสุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
20	นางวัชญา อ่อนนางโย	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
21	นายธีระศักดิ์ ธงยันต์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์
22	นายเกรียงไกร นามพุทธา	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์
23	นางรัชฎู กานุมาร	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	คณะวิทยาศาสตร์
24	นางสาวเสาวนีย์ รัตนะวัน	นักวิชาการศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์
25	นางสาวพรหมน แสงใสแก้ว	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
26	นายวัฒน์ รัตน์รุ่งใต้	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ	คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ
27	นางสาวเพ็ญประภา โยธาฑูน	นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
28	นางนิมมวล จันทร์ฤ	เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
29	นางอัจฉรี จันทมูล	เจ้าหน้าที่วิจัย ชำนาญการ	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
30	นางสาวรัตติยา สัจจภิรมย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ	กองแผนงาน
31	นางสาวจิตติพร พลสุภาพ	นิติกร ปฏิบัติการ	กองการเจ้าหน้าที่
32	นางจตุรัส ภูครองเพชร	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	กองคลังและพัสดุ
33	นางสาวสุนันทา เอื้อศิริตระกูล	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	กองคลังและพัสดุ
34	นางสุพาภรณ์ ภูสาทัส	นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ	กองคลังและพัสดุ